

ขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) เพื่อบันทึกในคลังหน่วยกิต (Credit Bank)

มหาวิทยาลัยนเรศวร (ระดับบัณฑิตศึกษา)

ขั้นตอน	สิ่งที่ต้องดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ	ผู้เกี่ยวข้อง
เสนอหลักสูตรระยะสั้นเข้าสู่กระบวนการพิจารณา	1. คณะ/หน่วยงาน ทำบันทึกขออนุมัติมหาวิทยาลัยพิจารณาหลักสูตรระยะสั้น/Non-degree ที่พัฒนาขึ้น (ตามแบบฟอร์ม) ส่งมาที่ บัณฑิตวิทยาลัย	(ควรดำเนินการก่อนเปิดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 เดือน)	คณะ/หน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย
ตรวจสอบความถูกต้อง	2. บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารหลักสูตร (หากไม่ถูกต้องส่งกลับให้คณะปรับปรุงแก้ไข)	1 เดือน	คณะ/หน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย	3. บัณฑิตวิทยาลัยเสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 4. แจ้งให้คณะ/หน่วยงานดำเนินการปรับปรุงตามมติ (ถ้ามี) ก่อนเสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาต่อไป	1 เดือน	บัณฑิตวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน
พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยสภาวิชาการ	5. กบศ.เสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 6. แจ้งให้คณะ/หน่วยงานดำเนินการปรับปรุงตามมติ (ถ้ามี) ก่อนเสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป	1 เดือน	กบศ. คณะ/หน่วยงาน
พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย	7. กบศ.ประสานงานกับสำนักงานสภาฯ เสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ	1 เดือน	กบศ. สำนักงานสภาฯ
แจ้งมติการประชุมให้ความเห็นชอบหลักสูตร	8. กบศ.แจ้งมติการให้ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยให้คณะ/หน่วยงานรับทราบ	1 เดือน	กบศ. คณะ/หน่วยงาน
นำข้อมูลหลักสูตรเข้าระบบ reg	9. กบศ.นำข้อมูลหลักสูตรระยะสั้นเข้าระบบทะเบียนออนไลน์ (reg) เพื่อเป็นฐานข้อมูลตั้งต้นรอการบันทึกสะสมหน่วยกิต เมื่อมีผู้มาเรียนในหลักสูตรระยะสั้น ต่อไป		กบศ.

หลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) เป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ เพิ่มพูนทักษะในด้านต่าง ๆ รวมทั้งหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาทักษะเพื่ออนาคตของอุตสาหกรรม S-Curve หรือ Future Skill Set เสริมสร้างสมรรถนะของคนวัยทำงานให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา สร้างสรรค์งาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างคุณค่าให้กับสังคม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน ซึ่งหลักสูตรจะต้องมีการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลหรือวิธีการวัดที่ชัดเจน และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย